

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 145 (5/2561) วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	การดำเนินการสนองพระบรมราโชบาย ตามที่องคมนตรีได้เชิญนายกสภาฯร่วมประชุมหารือ	<p>สภามหาวิทยาลัยรับทราบการดำเนินการเพื่อสนองพระบรมราโชบายของมหาวิทยาลัย และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศ. ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ประธาน 2. ศ. ดร.ปราณี อานเป็รื่อง กรรมการ 3. ดร. นพ.ปองพล วรปาณี กรรมการ 4. อธิการบดี กรรมการ 5. คณบดีทุกคน กรรมการ 6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 7. รศ. ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ 	อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ฯ โดยจะนัดประชุมวันที่ 6 ก.ค. 61
4.2	การระบบประมาณด้านการจ้างบุคลากร ตามที่มีประเด็นจากการ Retreat และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมายได้ให้ข้อสังเกตไว้ การรับนักศึกษาจีน ตามที่อธิการบดีได้หารือ รวมถึงการจัดเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และการหารือประเด็นสำคัญจากการ Retreat กรรมการสภาร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	<p>สภามหาวิทยาลัยรับทราบการระบบประมาณด้านการจ้างบุคลากร ตามที่มีประเด็นจากการ Retreat และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมายได้ให้ข้อสังเกตไว้ การรับนักศึกษาจีน ตามที่อธิการบดีได้หารือ รวมถึงการจัดเก็บค่าเล่าเรียนของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และการหารือประเด็นสำคัญจากการ Retreat กรรมการสภาร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยนำเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	รับทราบมติ และดำเนินการต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.3	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ... และ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยการให้ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ปริญญาตรีได้รับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับสอง พ.ศ. ...	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... และ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยการให้ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ สอง พ.ศ. ... โดยนำข้อเสนอแนะปรับปรุง แก้ไขต่อไป	รับทราบมติและ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยเสนอให้นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม และประกาศใช้แล้ว
4.4	ประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยรับทราบ	รับทราบมติ
4.5	การพิจารณาอุทธรณ์ผล การพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการ (ลับ)	สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการ พิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ	คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการ จะได้นำเสนอ ผลต่อสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 146 (6/2561)
4.6	รายงานผลการดำเนินการ ทางวินัยไล่ออกพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษาออก จากการปฏิบัติงาน (ลับ)	สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ นายธนู ชวีญ เดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะประธาน คณะกรรมการก้านรองกฎหมายลำดับรอง นำไปพิจารณาทบทวนผลการสอบสวน ไล่ออกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ในที่ประชุมคณะกรรมการก้านรองกฎหมาย ลำดับรอง และรายงานผลต่อสภา มหาวิทยาลัยต่อไป	คณะกรรมการ ก้านรองกฎหมาย ลำดับรอง จะได้นำ เสนอผลต่อสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 146 (6/2561)

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.1	การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ดังนี้ 1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ 2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กมป. ได้ดำเนินการเสนอเรื่องไปยังคุรุสภา แล้ว สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อส่ง สกอ.
5.2	การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08) จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 4) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 5) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 6) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ 7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอ	รับทราบมติ โดย กมป. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อส่ง สกอ.

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติตามมติ
5.3	การพิจารณาจัดจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยการพยาบาล	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศอัตราค่าจ้างของบุคลากร สายวิชาการ ประเภทอาจารย์ประจำตามสัญญา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดวิทยาลัยการพยาบาล ตามที่เสนอ โดยขอความเห็นชอบต่อกระทรวงการคลังก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ในช่วงที่รอคำตอบจากกระทรวงการคลังให้พิจารณาการจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในลักษณะของที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยการพยาบาลไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง	รับทราบมติ และ ขณะนี้ กระทรวงการคลังได้ออกหนังสือเวียนที่ กค 0402.3/ว47 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ให้ชะลอการบังคับใช้ ระเบียบ บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.4	การพิจารณาข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการปรับปรุงแก้ไข และเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.	รับทราบ และ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช้แล้ว
5.5	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง ดังนี้ 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการ ได้แก่ 1) ผศ. ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ 2) รศ. ดร.วิชัย แหวนเพชร 3) ดร.พิษณุ บุญนิยม 4) ผศ. ดร.เตือนใจ เกียวซี 5) รศ. ดร.ธีรพร กงบังเกิด 6) ผศ. ดร.สุดสรวง ยุทธนา และ 7) รศ. ดร.สำราญ มีแจ้ง 2. คณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการ ได้แก่ 1) ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ ใบไม้ ประธานกรรมการ 2) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ 3) รศ. ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) เป็นกรรมการ 4) ผู้อำนวยการ	รับทราบมติ โดยนายกสภาลงนามแต่งตั้งแล้ว ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการจะได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 146 (6/2561) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.5 (ต่อ)		<p>กองบริหารงานบุคคล เลขานุการ 5) เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>สำหรับผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ และผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน ขอให้มีการเสนอรายชื่อต่อที่ประชุม โดยระบุว่าได้มีการคัดเลือกอย่างไร เมื่อไร</p> <p>3. กรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์</p>	
5.6	การพิจารณาเปิด – ปิดภาคเรียนกลับมาเป็นเหมือนเดิม (ไม่เปิด – ปิดภาคเรียนตามอาเซียน)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปิดปิดภาคเรียนกลับมาเป็นเหมือนเดิม (ไม่เปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน) โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป	รับทราบและดำเนินการตามมติ
5.7	การก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9	สภามหาวิทยาลัยรับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตในการก่อสร้างถาวรวัตถุ และหลังจากได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วให้มีการระดมทุนเพื่อก่อสร้างต่อไป	รับทราบและอยู่ระหว่างดำเนินการ